

เชียงรายพร้อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขัน 'เจียงฮายเกมส์' และ 'น้ำกกเกมส์' ที่ยิ่งใหญ่

นายประจวบ ปรัชญีสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากที่จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ซึ่งมีความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง หลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20-26 มกราคม 2531 ซึ่งผ่านมาถึง 30 ปี การเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นก่อให้เกิดการตื่นตัวทางกีฬาเป็นอย่างมาก มีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทกีฬาอย่างเนืองแน่น

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จัดการแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน 6 ศูนย์ ศูนย์ที่ 1 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย/ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาลังกัฒเตศบาลนครเชียงราย/ศูนย์ที่ 3 สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ศูนย์ที่ 4 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ศูนย์ที่ 5 สนามกีฬาลังกัฒสถานศึกษาและภาคเอกชน และศูนย์ที่ 6 สนามกีฬานอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี 2 จังหวัดที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ คือ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดพะเยาจัดการแข่งขันจักรยานดาวน์ฮิลล์ ณ วัดอนาลโย

การแข่งขันจักรยาน-BMX ณ สนาม BMX องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และแข่งขันเรือพาย ณ กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยา ส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันจักรยาน-ลู่วิ่ง เวิลด์ไทม์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และโบว์ลิ่ง

ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน 4 ศูนย์ ศูนย์ที่ 1 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย/ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาลังกัฒเตศบาลนครเชียงราย/ศูนย์ที่ 3 สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ที่ 4 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งทุกสนามแข่งขันมีความเป็นมาตรฐาน

เหมาะสมกับการแข่งขัน และมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ยึดความสุจริต ยุติธรรมตามมาตรฐาน



สากล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ขณะที่นักกีฬาได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายดำเนินการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น บริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมกันสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเชียงราย โดยทั้ง 18 อำเภอ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายมีส่วนร่วม เกิดการตื่นตัวในการออกกำลังกาย มีความรัก มีความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขณะที่ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อเจียงฮายเกมส์วันที่ 30 กันยายน 2561, กิจกรรมวิ่ง NIGHT RUN FOR CHIANGRAI GAMES วันที่ 6 ตุลาคม 2561, กิจกรรม BIKE FOR CHIANGRAI GAMES วันที่ 14 ตุลาคม 2561, กิจกรรม



มวยไทยโลก Thai Fight CHIANGRAI วันที่ 27 ตุลาคม 2561 รายได้จากการจัดงานจะนำมาสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติเพื่อให้งานสมบูรณ์พร้อมและยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรีชาวเชียงราย

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้ร่วมกับสมาคมชาวศิลปะ จัดประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม 18 อำเภอ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ซึ่งริ้วขบวนที่ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัยบอกว่า ในฐานะที่เชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุดและเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนา พิธีเปิด



พฤศจิกายน 2561 ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” โดยมีแมง 4 หู 5 ตา สัตว์ในตำนานของเชียงราย ชื่อ “คำสุข” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 โดยมี “แมงมันคำ” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ซึ่งในช่วงเวลาของการจัดการแข่งขัน เป็นเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสสภาพอากาศหนาวเย็น ชมธรรมชาติที่งดงาม และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีความงดงามและเป็นหนึ่งเดียว

นอกจากการแข่งขันกีฬาที่จะทำให้ประชาชนตื่นตัวหันมาสนใจด้านกีฬาและการออกกำลังกายกันมากขึ้นแล้ว สิ่งที่จะตามมาคือ ทำให้เกิดการค้าขาย การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงรายอย่างมาก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเน้นย้ำ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ชาวเชียงรายทุกคนคือเจ้าภาพ และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน

พบกับที่ “เจียงฮายเกมส์” วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และ “น้ำกกเกมส์” วันที่ 18-22 มกราคม 2562.

coins13@hotmail.com

ต้องยิ่งใหญ่ อลังการ ไม่เหมือนจังหวัดใดๆ การจัดงานที่เชียงรายครั้งนี้จะยิ่งใหญ่แน่นอน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมพิธีเปิดนับหมื่นคน โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมจอ LED รอบสนามกีฬาจังหวัดเชียงรายรองรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อย่างทั่วถึง

ด้านงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ติดตาม มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่งดงาม พร้อมทั้งนำเมนูพื้นเมืองเด่น-ดังของทั้ง 18 อำเภอ มาต้อนรับ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่า และลิ้มรสอาหารสุด

ยอดลิ้นนา ขณะนี้โรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย จะจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะเจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม เป็นการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย

สำหรับความพร้อมรองรับการทำงานของสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทำงานของสื่อมวลชนทุกคน รวมถึงการรายงานผลการแข่งขันในแต่ละสนามที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้พร้อมรายงานข่าวได้ทันทั่วทั้ง

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) “เจียงฮายเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 18-28